

วอนรัฐกระตุ้นทัวร์ในปท. เทียวคนละครึ่ง

คาดต่างชาติฟื้น พัฒนาขึ้นคึกคัก แจ่มนายกฯแล้ว ดึง'ลิซ่า-ไบเชลลี'

กพท.คลายล็อก'สายการบิน'หลัง
ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว ให้บินได้
เพิ่มขึ้น และขยาดัวให้ผู้โดยสาร
ได้เต็มความจุของเครื่องบิน

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

เทียวคนละครึ่ง

ลุ้นต้นสังกัด'ลิซ่า-อันเดรอา'

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจ
ประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า แผนการท่องเที่ยว
ลิซ่า แบล็คพิ้งก์ (น.ส.ลลิษา มโนบาล) ในฐานะ
ศิลปินชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และอัน
เดรอา ไบเชลลี นักร้องโอเปร่าชื่อดังอันดับ 1
ของโลกชาวอิตาลี ร่วมงานเคาต์ดาวน์ปีใหม่
2022 นั้น เบื้องต้นได้หารือร่วมกับตัวแทนผู้
ประกอบการ (เอเยนซี) ในประเทศไทย ของทั้ง
2 ศิลปินแล้ว งานนี้คาดใช้งบประมาณ 500-
600 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณของรัฐบาล
200 ล้านบาท อีกประมาณ 300-400 ล้านบาท
เป็นงบจากเอกชนที่จะร่วมสนับสนุนการจัดงาน
นี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย โดยเสนอให้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับ
ทราบแล้ว เหลือเพียงหารือกับต้นสังกัดของ 2
ศิลปินเท่านั้น

“ยืนยันแนวคิดนี้รัฐบาลเดินหน้าทำจริงจัง
แน่นอน เพราะได้ติดต่อกับผู้ประกอบการ
แล้ว ซึ่งพิจารณาตารางและเวลางานเบื้องต้น
พบว่ามีความเป็นไปได้ แต่ต้องหารือกันเพิ่ม
เติม เพื่อกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป
จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการเดินทางมาทำ
กิจกรรมที่เมืองไทย ส่วนค่าใช้จ่ายที่หลายคน
อาจมองว่าอยู่ค่อนข้างสูง หากพิจารณาผลที่จะ
เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้ว ถือว่าคุ้มค่าน่ามากกว่า
ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ เพราะการจัด
งานครั้งนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อดึงดูดการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่ม รวมถึงเพื่อ
สร้างกำลังใจให้คนไทย ที่ต้องอยู่กับการระบาด
โควิด-19 มาเกือบ 2 ปี” นายพิพัฒน์กล่าว

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตามแผนการจัดกิจกรรม
วางตัวลิซ่า แบล็คพิ้งก์ ร่วมเคาต์ดาวน์ในจังหวัด
ภูเก็ต ที่ ททท.จะจัดเป็นอีเวนต์ระดับโลกไปโมเด
ภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก (World
Class Destination) ส่วน อันเดรอา ไบเชลลี
ศิลปินที่เคยแสดงคอนเสิร์ตเรียกน้ำตาจากคนทั่วโลก
ที่มหาวิทยาลัยไอโม่ แสดงคอนเสิร์ต Music
For Hope เพื่อส่งกำลังใจ ความรัก การเยียวยา
และความหวังแก่ชาวอิตาลี ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดโควิด-19 ในวันอีสเตอร์ ซึ่งถือเป็น
คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ที่ผู้คนทั่วโลกพูดถึง
จะร่วมเคาต์ดาวน์ที่กรุงเทพมหานคร โดยจะใช้
ฉากหลังเป็นวัดพระแก้ว และสนามหลวง เพื่อ
อวดประเทศไทยต่อสายตาคนทั่วโลก ซึ่งการ
แสดงในกรุงเทพฯ ต้องหารือกับผู้ว่ากทม. ก่อน
ว่าจะสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบที่วางแผน
ไว้หรือไม่

ธุรกิจขงศบค.ปลดล็อกทุก7วัน

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ นายก
สมาคมนักธุรกิจและสวนพักผ่อนหย่อนใจ
แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สยามพาร์คซิตี จำกัด ผู้บริหารสวน

น้ำสวนสนุก “สวนสยาม” กล่าวถึงการคลาย
ล็อกมาตรการของ ศบค.ครั้งล่าสุดและเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมนั้น ส่วนตัวเห็นด้วย
กับการทยอยคลายล็อกมาตรการให้กับพื้นที่
และกิจการที่พร้อมเปิดให้บริการโดยยึดหลัก
คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 และยังไม่เห็นด้วยที่จะคลายล็อกส่วน
ที่เหลื่อมพร้อมกันในช่วงเดียวกัน หรือยกเลิก
มาตรการทั้งหมดพร้อมกับการเปิดประเทศในวัน
ที่ 1 พฤศจิกายนนี้ และบางส่วนต้องรอถึงวันที่ 1
ธันวาคมนี้ อยากเสนอให้ใช้เวลาที่เหลือในเดือน
ตุลาคมนี้ พิจารณาทุก 7-15 วัน เพื่อทยอยคลาย
ล็อกกิจการหรือมาตรการต่างๆ เช่น ปรับลดเวลา
เคอร์ฟิว จนถึงยกเลิกเคอร์ฟิว ทยอยปล่อยให้
เปิดกิจการที่คงค้างเปิดได้ตามปกติ จากนั้นก็
ติดตามผล หากเกิดปัญหาที่จะได้เร่งแก้ไข เพราะ
เมื่อถึงเวลาเปิดประเทศจะเปิดได้อย่างปลอดภัย
สูงสุดและเป็นการสร้างมั่นใจของคนในประเทศ
และต่างชาติที่เตรียมแผนมาประเทศไทย ซึ่ง
จากที่มีการทยอยคลายล็อกมาตรการ ปลดล็อก
กิจการและกิจการตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่าน
มา พบว่าทำค่าใช้จ่ายและเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น

“ที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการต่างๆก็เห็น
ว่า เมื่อรัฐบาลประกาศจะเปิดประเทศวันที่ 1
พฤศจิกายนให้นักท่องเที่ยว ในประเทศก็ควร
เตรียมตัวให้พร้อม เพราะหากทุกอย่างเปิดพร้อม
ทั้งในประเทศและนอกประเทศมาพร้อมกัน หาก
เกิดการระบาดอีกรอบ ที่มีวงกว้าง ก็คิดว่าจะ
ถูกปิดกั้นอีกครั้ง ซึ่งจะสร้างความเสียหายหนัก
ยิ่งขึ้น แต่การทยอยเปิดหรือผ่อนคลายนจนเข้า
ภาวะปกติ หากเกิดปัญหาไปพร้อมกับการแก้ไข
กันไป โดยไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เหมือนการเกิด
ระบาดหรือมีคลัสเตอร์ใหญ่เหมือนที่ผ่านมา จะ
ลดความรู้สึกกังวลของภาคธุรกิจหรือประชาชน
ว่าหากเกิดระบาดกันอีก จะถูกใช้มาตรการเหมา
รวมใช้มาตรการเดียวกัน ซึ่งจากมาตรการก่อน
หน้านี้ทำให้ธุรกิจแบกรับภาระและประสบปัญหา

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 17 ตุลาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15925

หน้า: 1 (กลาง), 5, 6

Col.Inch: 274.31 Ad Value: 301,741

PRValue (x3): 905,223

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: วอนรัฐกระตุ้นทัวร์ในพท. เพียวคนละครึ่ง

ให้บริการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด และหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก จาก 22.00-04.00 น.เป็น 23.00-03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด เช่น รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง รถขนส่งเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

ยาสูบเคาะราคาขยับขึ้น6-8บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้แจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีกบุหรี่ตามอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ แก่ร้านค้าปลีกโชห่วย และร้านสะดวกซื้อไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะบรรดาร้านค้าปลีกต่างๆ จะเริ่มมีบุหรี่ลดใหม่มาวางจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคมนี้ โดยราคาขยับขึ้นของการยาสูบฯ ที่ปรับขึ้น มีดังนี้ บุหรี่ซอง 55 บาท ขึ้นเป็น 63 บาท ราคาของ 60 บาท ขึ้นเป็น 66 บาท ส่วนบุหรี่ปริมาณแพงขึ้นจากซอง 95 บาท เป็น 102 บาท ขณะที่บุหรี่ยี่ห้อนำเข้าต่างประเทศจะขึ้นหลังจากนั้น ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากยังมีสต็อกเก่าเหลืออยู่ โดยกลุ่มราคาของ 60 บาท จะขึ้นเป็น 68-72 บาท แต่กลุ่มบุหรี่ปริมาณแพง 150 บาท ยังไม่ปรับขึ้นและคงขายราคาเดิม

ผู้สื่อข่าวระบุเพิ่มอีกว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา การยาสูบฯ แจ้งขอปรับราคาเข้ามา และรับแสดงบัญชีใหม่กลับไปแล้ว ซึ่งจะทยอยจัดส่งของและน่าจะเริ่มขายบุหรี่ปริมาณใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคมนี้ ส่วนผู้นำเข้าบุหรี่รายใหญ่ บริษัทฟิลลิป มอร์ริส เทตติง (ไทยแลนด์) จำกัด กับบริษัท สีดอน ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งขึ้นราคาขายปลีกเข้าไปที่กรมสรรพสามิตแล้วเช่นกัน ยกเว้นบริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ยังไม่แจ้งเข้ามา ส่วนบุหรี่ปริมาณจะขึ้นราคาภายหลัง เนื่องจากมีกระบวนการจัดส่งแสดงบัญชีกลับไปผลิตที่ต่างประเทศ ทำให้ใช้เวลามากกว่าบุหรี่ปริมาณผลิตในไทย

รายงานจากการยาสูบแห่งประเทศไทยระบุว่า การขึ้นราคาขยับขึ้นปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย และมีกำไรลดลงจากเดิมเหลือของละไม่ถึง 1 บาท เนื่องจากการยาสูบฯ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงเน้นการดูแลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องมากกว่าการมุ่งทำกำไร โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เศรษฐกิจจะซบเซา และประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด หากขึ้นราคาแพงกว่าจะเป็นภาระผู้บริโภค หรือนักสูบบางคนหากแบกรับ

ราคาไม่ไหว อาจหันไปบริโภคยาเส้น หรือบุหรี่เถื่อนที่มีราคาถูกกว่าแทน

นอกจากนี้ สาเหตุที่การยาสูบฯ ยอมเอื้อนกำไรลดลง เพื่อให้ราคาขายปลีกถูกกว่าหรือนอกของ 4-6 บาท เพื่อต้องการชิงส่วนแบ่งการตลาดกลับคืนมาบ้าง จากเดิมเคยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 72% แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 56% ดังนั้นการยาสูบฯ จึงต้องการเพิ่มยอดขาย และส่วนแบ่งการตลาด เพื่อให้สามารถช่วยรับซื้อใบยาจากชาวไร่มากกว่าเดิม ขณะเดียวกัน การยาสูบฯ มีหน้าที่จัดส่งรายได้คืนรัฐ โดยนำกำไร 88% ส่งเข้าแผ่นดินอีกด้วย

สำหรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเสียภาษีทั้งปริมาณและมูลค่า โดยบุหรี่ที่มีรายขายปลีกแนะนำไม่เกินของละ 72 บาท จะเสียภาษีมูลค่าอัตรา 25% และปริมาณ 1.25 บาทต่อมวน ส่วนบุหรี่ปริมาณแนะนำของละเกินกว่า 72 บาทขึ้นไป จะเสียภาษีมูลค่าในอัตรา 42% และตามปริมาณ 1.25 บาทต่อมวน ซึ่งเป็นผลทำให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น

พท.จัดตั้งเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ช่วยปชช.

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคพท. และน.ส.ชนก จันทราทอง ส.ส.หนองคาย พรรค พท. ร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วม โดยนายยุทธพงศ์กล่าวว่า ปีนี้น้ำท่วมทั่วทุกภาคในประเทศไทย จากการลงพื้นที่ในภาคอีสานสรุปปัญหาที่พบดังนี้ 1.ก่อนหน้านั้นเกิดปัญหากัญแล้งในภาคอีสาน 2.ต่อมาได้เกิดฝนเข้ามาจนเกิดอุทกภัยในภาคอีสาน เมื่อสอบถามชาวบ้านพบว่าเมื่อเทียบกับปี 2554 แล้วพอกันเลย 3.ประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ปี 2554 ไม่มีโควิด การที่น้ำท่วมเช่นนี้ยิ่งทำให้เกิดการระบาดง่ายขึ้นอีก 4.ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิขณะนี้ราคา 8 บาท แต่ปุ๋ยกระสอบละ 900 กว่าบาท รถเกี่ยวข้าวไร่ละ 600 กว่าบาท และน้ำมันราคาลิตรละกว่า 30 บาท วันนี้อาจเกิดภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักในภาคอีสาน โควิดก็ยิ่งระบาดอย่างหนัก แต่รัฐบาลกลับไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเลย นายกฤษณะพื้นที่ก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการ ทั้งที่ควรลงไปดูพี่น้องประชาชนที่ยากลำบาก

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า พรรค พท.เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนคือ ใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของการเยียวยา

ช่วยเหลือประชาชนที่มีงบประมาณ 3 แสนล้านบาทนั้น จนถึงขณะนี้ อนุมัติไปเพียง 125,794 ล้านบาท เบิกจ่ายไปเพียง 50,675 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.28 ของยอดที่อนุมัติไปเท่านั้น ยังเหลือเงินอีก 175,000 ล้านบาท ตรงนี้ทางพรรคพท. ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่า ควรเอาเงินก้อนนี้มาช่วยเหลือเยียวยา วันนี้ประชาชนเดือดร้อนมาก ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อของที่จะอุปโภคบริโภคแล้ว ขณะเดียวกันปัญหาการขาดพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ ค่าครองชีพสูง แต่ค่าเงินบาทอ่อน เป็นผลดีหากจะส่งออกช่วงค่าเงินบาทอ่อนเช่นนี้ ยอกเรียกร้องไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งส่งออกข้าว เพราะปลายเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ข้าวใหม่จะออกแล้ว ถ้าไม่เร่งส่งออกเมื่อข้าวใหม่ออกมา ราคาจะตกต่ำอีก

การไฟฟ้าแจ้งรัสเซียเชลยไฟ

กรณี รัสเซีย โคโรวี ดาราชาลลิสต์ชื่อดังเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่ ได้โพสต์ภาพขณะเที่ยวในสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงภาพสายไฟริมถนน กับแคปชั่นว่า Bangkok Dreaming

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ชี้แจงกรณีทวิตเตอร์ @russellcrowe รัสเซีย โคโรวี นักแสดงชื่อดัง โพสต์ภาพสายไฟในกรุงเทพมหานคร ที่ระโยงระยางกันอยู่ พร้อมกับแคปชั่น Bangkok dreaming ว่า การไฟฟ้านครหลวง ได้ตรวจสอบสายดังกล่าว พบว่าเป็นสายสื่อสาร มิใช่สายไฟฟ้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ MEA ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ กสทช. เพื่อแจ้งผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขต่อไป MEA มีความห่วงใยความปลอดภัย หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ขาดหรืออยู่ในสภาพที่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สามารถแจ้งเหตุผ่าน MEA Smart Life Application ดาวนโหลด ได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android